

BẾ MẠC HỘI BÁO TOÀN QUỐC NĂM 2024

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân" đã bế mạc. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí tới dự.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại phía Nam với quy mô lớn, sau 3 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi đã thành công tốt đẹp. Hội báo đã thu hút 120 gian trưng bày của 63 tỉnh, thành phố. Hội báo

đã có nhiều hoạt động tương tác, giao lưu giúp gia tăng sự kết nối giữa những người làm báo với nhau và giữa báo chí với công chúng. Trong khuôn khổ Hội báo, Ban tổ chức đã chăm và trao các giải thưởng gồm: Giải gian trưng bày xuất sắc; giải chương trình phát thanh tốt nhất; giải chương trình truyền hình tốt nhất; giải giao diện điện tử tốt nhất; giải bia báo tốt nhất tương đương các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đơn vị đã phối hợp và tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc năm 2024. Chủ đề Hội báo năm nay đã tiên phong trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại quan trọng của đất nước; đổi mới trong

phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tư duy quản lý trong nội dung thông tin, quy trình sản xuất và xuất bản; đa dạng hóa nguồn tin để báo chí giữ vững và phát huy vai trò chủ lực trong hoạt động thông tin truyền thông, hướng tới mục tiêu cao cả, đó là vì sự nghiệp vĩ đại của Đảng và của nhân dân. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bám sát hơi thở cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân ái trong xã hội; đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống, đáp ứng mong mỏi của người dân; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới sáng tạo công việc sản xuất và phát sóng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng cần tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh

chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo; từng bước nâng cao hơn nữa để xây dựng môi cơ quan báo chí là một cơ quan tiêu biểu về văn hóa. Hội Nhà báo Việt Nam cần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan báo chí đại của Đảng và của nhân dân. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lý giải vì phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra, kết luận và xử lý vi phạm về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo ở các cấp hội tụ trung ương đến địa phương; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tổ chức hội thảo, tập trung bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng làm báo hiện đại với phương thức tác nghiệp báo chí trong môi trường số và truyền truyền, phổ biến, giáo dục, thanh tra đạo đức nghề nghiệp, cách thức ứng xử trên mạng xã hội.

P.V (tổng hợp)

THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NOXH). Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Thái Bình dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đến nay, cả nước đã quy hoạch hơn 1.300 khu đất với quy mô hơn 8.600ha làm NOXH, tăng hơn 5.000ha so với năm 2020. Giai đoạn 2021 - 2023, cả nước có 499 dự án NOXH được triển khai với quy mô hơn 410.000 căn. Để tập trung triển khai nhanh, hiệu quả để an đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua NOXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư vay với lãi suất thấp; trong đó có 5 ngân hàng tham gia cho vay gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong. Đến nay đã có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện cho vay theo gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó đã có 8 dự án NOXH tại 7 địa phương được giải ngân với số tiền khoảng 640 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, nhiều khó khăn, hạn chế liên quan đến cơ chế, chính sách, vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, nguồn vốn... đã được các bộ, ngành, địa phương chỉ rõ như: nhiều địa phương chưa quyết tâm, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; một số địa phương có nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn vừa qua nhưng các cấp chính quyền địa phương chưa quan tâm, tạo điều kiện trong việc lựa chọn chủ đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, thủ tục về đất đai, công tác quy hoạch,

MINH HƯƠNG

Khánh thành công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi

Chiều ngày 17/3, tại xã Đông Long (Tiền Hải), Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tiền Hải tổ chức ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng công trình mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, ra quân ngày chủ nhật xanh. Đây là đơn vị làm điểm cấp tỉnh.

Tại chương trình, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tiền Hải đã khánh thành, bàn giao công trình sân chơi thiếu nhi cho Trường Mầm non Đông Long. Công trình do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, một số đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Tỉnh đoàn hỗ trợ kinh phí.

QUẢN PHƯƠNG

Trao góc học tập cho học sinh Công giáo có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 17/3, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức trao tặng góc học tập cho 3 học sinh Công giáo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ Tiến.

Huyện đoàn đã trao tặng 3 em: Trần Thiên Tùng, Nguyễn Đình Minh Huy, Trần Tuấn Thắng (Trường Tiểu học Vũ Tiến) mỗi em 1 bộ bàn ghế, giá sách học tập và 1 suất gạo, tổng trị giá 5,5 triệu đồng. Đây là 3 học sinh

giải phóng mặt bằng... ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng NOXH; đồng thời, để xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh thực hiện các dự án.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát triển NOXH, nhà ở cho công nhân là một trong ba trụ cột của các chính sách an sinh xã hội, "an cư mới lạc nghiệp", công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Thủ tướng cho rằng: Muốn thực hiện được mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền phải vào cuộc, Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp cùng làm, đặt mình vào địa vị của người khác, đặt mình vào địa vị của những người chưa có chỗ ở để hành động. Thủ tướng đề nghị tất cả các chủ thể có liên quan, mỗi người, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải phát huy hết khả năng, trách nhiệm trong công việc, phát huy đạo đức xã hội theo truyền thống văn hóa - lịch sử "chia ngọt sẻ bùi" của dân tộc ta. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chủ trương xây dựng NOXH, đặc biệt là việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành mục tiêu đã đề ra; trong đó các bộ, ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 cũng như các nhiệm vụ mới phát sinh trước yêu cầu thực tiễn; nghiên cứu, xây dựng và cung cấp gói tín dụng cho người mua với thời gian 10 - 15 năm và lãi suất thấp hơn từ 3 - 5% so với cho vay thương mại. Các địa phương ban hành nghị quyết về việc thực hiện NOXH, khẩn trương lập, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, trong đó làm rõ các mục tiêu về NOXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển NOXH. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên đôn đốc các dự án đã khởi công, xây dựng bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, đầy đủ các dịch vụ đáp ứng yêu cầu người dân; khẩn trương triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như lập, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng... để khởi công xây dựng các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ấn tượng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Gần 1.400 vận động viên bên bỉ về ý chí, nghị lực, khát khao chinh phục vinh quang đã thi đấu hết mình, để lại nhiều cảm xúc, dấu ấn cho cổ động viên.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI là đại hội thể dục thể thao lớn nhất của học sinh phổ thông các cấp, được tổ chức 4 năm một lần với mục đích góp phần duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nhằm nâng cao sức khỏe và phát triển thể chất toàn diện cho học sinh. Đồng thời, khơi dậy tiềm năng thể thao ở lứa tuổi học sinh, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần này có 47 đoàn thể thao đến từ 8 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; 39 trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với gần 1.400 vận động viên thi đấu ở 8 môn, tranh 804 huy chương các loại. Sau 3 ngày thi đấu, Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI đã để lại dấu ấn tốt đẹp khi được tổ chức quy mô, bài bản. Dù việc thi đấu diễn ra ở 8 địa điểm khác nhau và trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức nên các môn thi đấu diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, xuất hiện nhiều nhân tố nổi bật, lập nhiều kỷ lục mới.



Các vận động viên tranh tài nội dung bóng bàn nam khối phòng giáo dục và đào tạo.

Xuyên suốt 3 ngày tranh tài tại sự kiện thể thao lớn của tuổi trẻ học đường, gần 1.400 vận động viên đã mang đến nhiều trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả. Đây cũng chính là điểm mang nhiều ý nghĩa cho sự thành công của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà có 110 vận động viên, huấn luyện viên tham gia ở 8 môn thi: bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, đá cầu, cờ vua, cầu lông,

bóng đá và diễn kinh. Ông Nguyễn Trọng Văn, Phó Trưởng đoàn huyện Hưng Hà cho biết: Xác định Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao của tuổi trẻ học đường toàn tỉnh, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo nhất trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, huấn luyện tập trung cho toàn bộ vận động viên tham gia. Sau 3 ngày thi đấu, nhiều vận động viên đã giành được huy chương ở các nội dung thi đấu khác nhau, mang thành tích về vang cho đoàn Hưng Hà. Vận động viên Phạm Minh Hiếu, đoàn Hưng Hà chia sẻ: Chúng em mang nhiều ý nghĩa cho sự thành công của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và quyết tâm đạt kết quả tốt nhất. Tấm huy chương vàng nội dung bóng rổ nam khối phòng giáo dục và đào tạo là phần thưởng to lớn sau thời gian dài thấy thử cố gắng tập luyện. Chúng em mong rằng sẽ có nhiều sân chơi bổ ích

như này để chúng em được phát triển toàn diện.

Xuất sắc giành huy chương vàng sau nhiều năm mong đợi, đội bóng nữ đoàn Quỳnh Phụ rất vui mừng, phấn khởi sau khi giành chiến thắng trước đội bóng nữ nữ đoàn Hưng Hà. Thấy giáo Nguyễn Thanh Tùng, huấn luyện viên trưởng môn bóng rổ nữ, đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Sau Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, chúng tôi đã lựa chọn được những vận động viên nổi bật từ các trường, tổ chức huấn luyện tập trung để thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. So với kỳ Hội khỏe Phù Đổng trước, lần này điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, nhà thi đấu, các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi đấu được chuẩn bị tốt hơn. Nhờ đó, các trận thi đấu diễn ra thành công, đạt chất lượng chuyên môn cao, thành tích thi đấu của nhiều vận động viên ở các môn thi đấu được nâng lên rõ

DANG ANH

luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

c) Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xác định các mô hình phát triển cụm công nghiệp hiệu quả, bảo vệ môi trường (như cụm công nghiệp chuyên ngành, cụm công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp sinh thái,...); tổ chức hướng dẫn, công nhận đối với các mô hình phát triển cụm công nghiệp; tổ chức khen thưởng, tổng kết, xây dựng báo cáo định hướng phát triển cụm công nghiệp.

2. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp do địa phương thực hiện gồm:

- a) Hoạt động phát triển cụm công nghiệp quy định tại a và b điểm 1;
 - b) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư cụm công nghiệp; điều tra, khảo sát các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đi dôi, đầu tư vào cụm công nghiệp; lập, thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cụm công nghiệp;
 - c) Hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư, chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền thiết bị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình trong làng nghề, khu dân cư di dời vào trong cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
- Ngành định nêu rõ kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp là nguồn kinh phí sử dụng; được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp

(chínhphu.vn) Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp được quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, ngày 15/3/2024 của Chính phủ.

Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

Ngành định quy định ưu đãi đầu tư đối với: cụm công nghiệp là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Điều áp dụng các ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế, pháp luật về tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật quy định các mức ưu đãi khác nhau thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Ngành định quy định ngân sách địa phương (đã bao gồm thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương

cho ngân sách địa phương) cân đối hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn (ưu tiên hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng bảo vệ môi trường các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động; hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu của cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, cụm công nghiệp phát triển theo hướng liên kết ngành, chuyên ngành, hỗ trợ, sinh thái, bảo tồn nghề truyền thống) theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Nhà nước hỗ trợ không quá 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Kinh phí hỗ trợ nguồn tính vào tổng mức đầu tư của dự án để tính giá cho thuê lại đất, giá sử dụng hạ tầng đối với các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm quản lý, sửa chữa, vận hành thường xuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật được hỗ trợ để phục

vụ hoạt động chung của cụm công nghiệp.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền, quy định của pháp luật về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Hỗ trợ hoạt động phát triển cụm công nghiệp

1. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công Thương thực hiện gồm:

- a) Điều tra, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp; tổ chức hội nghị, hội thảo, phối hợp xúc tiến đầu tư cụm công nghiệp; thông tin tuyên truyền, in ấn, xuất bản tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, chính sách về cụm công nghiệp;
- b) Khảo sát, đánh giá, xây dựng chính sách, mô hình quản lý, kinh nghiệm phát triển cụm công nghiệp ở trong và ngoài nước; xây dựng, phổ biến thực hiện chính sách, pháp